



ที่ ปก ๐๐๒๓.๖/ว สห

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และเทศบาลเมืองบึงกาฬ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักการแพทย์ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกับมหาวิทยาลัยวชิราวุฒราชและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดงานประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๙ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ ให้ได้รับความรู้ด้านวิชาการและทักษะการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินมีโอกาสได้แสดงผลงานวิชาการ งานวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิชาการ/นักวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความสนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ <https://shorturl.asia/i๒q๕m> รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และเทศบาลเมืองบึงกาฬ ขอให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๗๗

โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๘๐



ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๕๕๐๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จ.บึงกาฬ
เลขที่รับ 41
วันที่ 0๓ ม.ค. ๒๕๖๘
เวลา

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ
เลขที่รับ ๐๒
วันที่ ๕ / ๑๑ / ๖๘
เวลา 14.1๖

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานการแพทย์ว่า ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๙ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ ให้ได้รับความรู้ด้านวิชาการและทักษะการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินมีโอกาสได้แสดงผลงานวิชาการ งานวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิชาการ/นักวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความสนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ <https://shorturl.asia/i๒q๕m> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๕๐๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง/นางสาวอัจฉรา ทองมนต์